

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA
Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
tại Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023 và Quyết định số 40/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu (nay là Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Dung Quất) do Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Nhất Hưng - Dung Quất làm chủ cơ sở.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Trưởng đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

1. Khái quát chung:

Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu trước đây Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Tổng hợp Kim Thành Lưu là chủ cơ sở. Hiện nay, Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Nhất Hưng - Dung Quất và đổi tên thành Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Dung Quất (gọi tắt là Nhà máy).

Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Nhất Hưng - Dung Quất (gọi tắt là Công ty) được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300739952, đăng ký lần đầu ngày 22/7/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/8/2022; được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận Đầu tư số 5541613322, cấp chứng nhận lần đầu ngày 17/11/2014; cấp chứng thay đổi lần thứ 01 ngày 12/10/2015.

Nhà máy được xây dựng tại Lô 5, Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi; diện tích khoảng 23.876 m²; sản phẩm của Nhà máy là gỗ tinh chế cao cấp và thông thường (khuôn cửa, cánh cửa, bàn, ghế, tủ, ván sàn, ván ốp tường, vật liệu trang trí nội thất...); công suất: khoảng 3.000 m³ gỗ/năm (tương đương 450 container/năm).

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 68/PXN-STNMT ngày 23/03/2005. Nay đổi tên thành Nhà máy chế biến gỗ và lâm sản Dung Quất và được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường

số 52/GP-UBND ngày 28/7/2023; được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận đã nhận Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại Công văn số 1112/BQL-QLTNMT ngày 28/4/2023.

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy có phát sinh các loại chất thải và đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Về nước thải và nước mưa chảy tràn:

+ *Nước thải sản xuất*: Nhà máy không phát sinh nước thải công nghiệp.

+ *Nước thải sinh hoạt*: Nước thải từ nhà vệ sinh (sau khi được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại) và nước thải từ nhà ăn của Nhà máy được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại Nhà máy để xử lý, sau đó tiếp tục đầu nối vào hệ thống thoát nước thải của Phân khu KCN Sài Gòn - Dung Quất.

+ *Nước mưa chảy tràn*: Nhà máy đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng biệt trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải của Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất.

- Về chất thải rắn:

+ *Chất thải rắn sản xuất*: Được thu gom, lưu chứa trong Nhà máy; gỗ, phế thải, bụi gỗ được tái sử dụng; các chất thải không tái sử dụng đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama để xử lý.

+ *Chất thải rắn sinh hoạt*: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama (tại Hợp đồng số 01/2022/HĐKT ngày 01/10/2023, thời hạn Hợp đồng đến 30/9/2023) định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

+ *Đối với chất thải nguy hại*: Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy được thu gom, lưu chứa tại Nhà máy theo quy định. Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama (tại Hợp đồng số 120/HĐKT/SBU3 ngày 01/12/2022, thời hạn Hợp đồng đến 31/12/2023) định kỳ đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Khí thải, tiếng ồn và độ rung:

+ *Khí thải*: Trong quá trình sản xuất, bụi gỗ phát sinh từ các công đoạn như: Cưa lượn theo mẫu, bào cuốn, đánh nhám,... Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi trước khi xả thải.

+ *Tiếng ồn và độ rung*: Công ty đã áp dụng các biện pháp hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất.

- Báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường: Công ty thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2021, năm 2022.

3. Kết luận:

Nhà máy được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường số 52/GP-UBND ngày 28/7/2023; được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi xác nhận đã nhận Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại Công văn số 1112/BQL-QLTNMT ngày 28/4/2023; hiện nay, Nhà máy chế biến gỗ

và lâm sản Dung Quất đang vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường số 52/GP-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh; qua kiểm tra thực tế, Đoàn ghi nhận tại thời điểm kiểm tra Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy theo hồ sơ môi trường được phê duyệt.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Trong quá trình hoạt động, Công ty phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Giấy phép môi trường đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp; thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; duy trì công tác vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất; đối với nước thải, yêu cầu Công ty phải xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải và thực hiện việc kê khai, đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định khi Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi chưa tiếp nhận xử lý nước thải phát sinh từ Nhà máy.

Sau khi đã thực hiện xong các yêu cầu nêu trên, Công ty phải báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi) **chậm nhất là ngày 15/10/2023** để được kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/cáo);
- UBND huyện Bình Sơn (p/hợp);
- BQL KKT DQ và các KCN QN (p/hợp);
- Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Nhật Hưng - Dung Quất (để thực hiện);
- Q.GĐ Sở, các PGĐ Sở;
- Thanh tra Sở (p/hợp);
- Lưu: VT, CCBVMT, KSÔN_(Lâm).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân